



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๔๙๑๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๐๙๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง การก่อกั้นผูกพัน (ทำสัญญา/ออกใบสั่ง) และการนำ บส.๐๑ เข้าระบบ GFMS

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๑ โดยให้มีการก่อกั้นผูกพันให้ได้ว่าร้อยละ ๗๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๑ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย นั้น

กรมปศุสัตว์ โดย กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน (ตามแบบ งบม.๕๑/๑) ที่หน่วยงานจัดส่งมาให้แล้ว โดยรายงานว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน และได้ลงนามในสัญญาแล้ว กับรายงานในระบบ GFMS ปรากฏว่าในระบบไม่แสดงรายการก่อกั้นผูกพันของรายการดังกล่าว กล่าวคือ หน่วยงานยังไม่ได้นำใบสั่งซื้อ (บส.๐๑) เข้าสู่ระบบ GFMS ซึ่งเป็นวิธีดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง **วิธีที่ถูกต้อง** เมื่อมีการก่อกั้นผูกพัน (ทำสัญญา/ออกใบสั่ง) จะต้องนำ บส.๐๑ เข้าระบบ GFMS เพื่อให้แสดงการก่อกั้นผูกพันและตัดเงินงบประมาณจากระบบ ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่หน่วยงานปฏิบัติจะมีผลให้ยอดการก่อกั้นผูกพันในระบบต่ำกว่าความเป็นจริง และอาจเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกรายการในระบบเกี่ยวกับรหัสงบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย/ แหล่งของเงิน และรายการผูกพันงบประมาณ ซึ่งเมื่อเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้แล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ **ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายหลังจากได้ก่อกั้นผูกพัน (ทำสัญญา/ออกใบสั่ง) ด้วยระบบมือ ของทุกงบรายจ่ายที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้ว ดังนี้**

๑. เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและก่อกั้นผูกพัน (ทำสัญญา/ออกใบสั่ง) **ด้วยระบบมือแล้ว ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำ บส.๐๑ และนำเข้าสู่ระบบ GFMS ทันที** เพื่อเป็นการก่อกั้นผูกพัน (ตัดเงินงบประมาณ) ในระบบก่อน โดยไม่ต้องรอส่งมอบพัสดุ ทั้งนี้ ก่อนบันทึก บส.๐๑ เข้าระบบ โปรดตรวจสอบรหัสงบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย/แหล่งของเงิน และรายการผูกพันงบประมาณให้ถูกต้องก่อน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

๒. เมื่อหน่วยงานดำเนินการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อไป

๓. ส่งรายงานผลการก่อกั้นผูกพัน และผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบที่กองคลังกำหนด ให้ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง ตามเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประมวลผลในภาพรวมและนำเสนอต่อผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์